



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
27 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ changmainews

-บ.ไปโอเนท-เอเชีย รายงานผลวิจัยวัคซีนโควิด 19 ชนิดดีเอ็นเอ ในสัตว์ทดลองได้ผลดี เตรียมยื่นขอขึ้นตอนเร่งด่วนวิจัยในมนุษย์เฟสแรก ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. เตรียมงบเงินกู้ 3 พันล้านบาท ผลักดันวัคซีนโควิด 19 ชนิดดีเอ็นเอ หากทุกขั้นตอน เป็นไปด้วยดีคาดว่าจะอีก 9 เดือนเตรียมฉีดให้คนไทยได้ พร้อมให้ความมั่นใจภาคเอกชนไทยสนับสนุนเต็มที่เพื่อให้ผลิตวัคซีนได้สำเร็จ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า) สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 5, NBT

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า นับตั้งแต่ที่ประเทศไทยรณรงค์สวมหน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ทำให้สามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ได้ผลดี และยังส่งผลให้อัตราป่วยโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ อาทิ ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ รวมถึงปอดอักเสบลดลงด้วยการที่ประเทศไทยไม่มีรายงานผู้ป่วยในประเทศมากกว่า 30 วัน ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าจะไม่มีการติดเชื้อเหลืออยู่ โรคโควิด 19 มีโอกาสเจอได้เสมอถึงแม้จะมีวัคซีนใช้แล้ว ดังนั้น การควบคุมป้องกันโรคและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะเวลาดังกล่าว อาจต้องเปิดให้คนต่างชาติ เข้ามาในประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเข้มข้นมาตรการด้านสาธารณสุขเพื่อไม่ให้มีจำนวนผู้ป่วยเกินศักยภาพของที่ระบบสาธารณสุขจะรับไหว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ mco, thailandplus

-นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ เขตปทุมวัน กทม. ซึ่งเป็นกลุ่มกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 4 ประกอบด้วย ศูนย์การค้าสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ซึ่งมีพื้นที่ขนาด 5,000 ตร.ม. ภาพรวมพบว่ามีการรองรับการจัดงานในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภายใต้การสนับสนุนของ TCEB ร่วมกับกรมอนามัย แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก คือ 1.เจ้าของสถานที่ กำกับดูแลความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบ่อย ทั้งก่อนและหลังให้บริการ จัดเตรียมถังขยะและกำจัดขยะทุกวัน จัดให้มีจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ที่เพียงพอ เว้นระยะนั่งหรือยืนให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ควบคุมคนไม่ให้แออัด อย่างน้อย 4 ตร.ม./คน 2.ผู้จัดงาน มีการปรับรูปแบบการจัดงานและแสดงสินค้าไม่ให้แออัด จัดระบบคิวตามรอบ และ 3.ผู้เข้าร่วมงาน ต้องผ่านการคัดกรองไข้ ล้างมือบ่อย ๆ และปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, bangkokpost) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mco, thaipbs, bangkokbiznews, 77 kaoded, nationtv, prachachat, workpointnews, reuters, thailandplus, tnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, bbc, siamsport, acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. เผย วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย เป็นผู้เดินทางกลับจากประเทศชูดาน 2 ราย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย เข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 2 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,040 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.14 ของผู้ป่วยทั้งหมด ยังรักษาอยู่ในรพ. 64 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 58 รายเท่าเดิม ผู้ป่วยสะสม 3,162 ราย จากข้อมูลผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ากักตัวเพื่อเฝ้าระวัง อากาศในสถานที่รัฐจัดให้ ตั้งแต่ก.พ. 2563 ถึงปัจจุบัน มี 46,569 ราย ในจำนวนนี้พบผู้ติดเชื้อ 225 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.48

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ร่วมประชุมทางไกลในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 กับสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และเลขาธิการอาเซียน ที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพ และได้กล่าวถ้อยแถลง เสนอแนวทางขับเคลื่อนอาเซียนในยุคหลังโควิด 19 ว่า สถานการณ์ในไทยดีขึ้น เป็นลำดับ เริ่มผ่อนคลามาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต แต่ยังคงบังคับใช้มาตรการด้านสุขอนามัย รักษาระยะห่าง ทางสังคมและการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ป้องกันการระบาดระลอก 2 อีกทั้งกำลังปรับตัววิถีใหม่ และเสนอ 3 แนวทางขับเคลื่อนอาเซียนหลังโควิด 19 ดังนี้ 1.เร่งเชื่อมโยงกันมากขึ้นตามแผนแม่บทด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว ควรเริ่มพิจารณา แนวทางร่วมกัน ผ่อนคลามาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง เพื่อช่วยฟื้นฟูกิจและการเดินทาง อาจจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่พร้อมก่อน สร้างช่องทางพิเศษสำหรับนักธุรกิจและประชาชนบนพื้นฐานของมาตรการด้านสาธารณสุขที่ยอมรับร่วมกัน 2.อาเซียนที่เข้มแข็งขึ้น ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ผ่านการขับเคลื่อนการบูรณาการทางเศรษฐกิจ/เร่งลงนาม RCEP ภายในปีนี้ เพื่อช่วยฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และ 10 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจดิจิทัลคือกุญแจสำคัญที่จะเพิ่มมูลค่าจีดีพีของอาเซียนให้สูงขึ้นอีกถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อาศัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG 3.อาเซียนที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น คือ สร้างภูมิคุ้มกันในระยะยาว ครอบคลุมความมั่นคงสาธารณสุข โดยเฉพาะหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาวัคซีนที่ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้ ไทยจะร่วมบริจาคเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สนับสนุนกองทุนดังกล่าวเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือ โดยไทยได้ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่เป็นแนวทางหนึ่งช่วยสนับสนุนอาเซียนกลับมาเข้มแข็งกว่าที่เคยเป็น

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช. สตม. กล่าวถึงมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 ว่า กำชับให้ตรวจเข้มการเข้าออกประเทศ เนื่องจากที่ผ่านมา มีมาตรการผ่อนปรนหลายระยะ ร้านค้า ห้างต่าง ๆ เริ่มเปิดให้บริการ และต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการลักลอบขนคนต่างด้าวเข้าเมือง ซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิดจึงเสี่ยงเกิดการระบาดระลอกใหม่ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กทม. ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.กทม. เปิดเผยว่า คณะทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลา 36 วันติดต่อกัน และปัจจุบันไม่มีผู้ทำ Home Quarantine ในกรุงเทพฯ แล้ว

ประเด็นผลกระทบ

1.การผ่อนคลายเป็นระยะที่ 5 - ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามธุรกิจ, สปริงนิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สปริงนิวส์, mcof, อินโฟเควสท์, tnnthailand, kapook)

-นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจมีมติให้คงพ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน โดยจะเสนอศบค.ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ ว่า ต้องรอผลการประชุม ศบค. ซึ่งต้องฟังความคิดเห็นจากหลายหน่วยงานโดยเฉพาะสธ. สำหรับครั้งนี้คงคุมเข้มเรื่อง travel bubble รวมถึงวันที่ 1 ก.ค. ที่โรงเรียนต่าง ๆ จะเปิดเทอม ต้องดูแลเกี่ยวกับเด็กเป็นกรณีพิเศษ ส่วนบริเวณชายแดนยังมีการเดินทางข้ามไปมาจากต่างประเทศซึ่งมีปัญหาอยู่พอสมควร หากครบกำหนดประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วสถานการณ์โลกยังไม่ดีขึ้น ได้คิดกันแล้วว่า จะแก้ไขพ.ร.บ.โรคติดต่อ โดยเอามาตรการของพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาใส่ในพ.ร.บ.โรคติดต่อด้วย

-นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคก้าวไกล ระบุ ประเทศไทยไม่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 28 วัน อีกทั้งการระบาดของโรคไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายหรือมีแนวโน้มไม่ดี ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นที่จะขยายเวลาการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยายุทธ โฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นห่วงว่าการเปิดเฟส 5 ให้คนต่างชาติเข้ามาจะเกิดการติดเชื้อ ว่า เปิดให้เดินทางเข้ามาเฉพาะกลุ่มที่เข้ามาระยะสั้น ๆ และเฉพาะเจาะจงเท่านั้น ส่วนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจำนวนมากยังไม่ใช้ช่วงนี้ ส่วนชาวเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามารักษาดูแล ให้เข้ามาทำศัลยกรรมเท่านั้น ไม่ได้มารักษาโรคโควิด 19 สำหรับการอนุญาตให้นักธุรกิจเข้ามาในประเทศ กลุ่มนี้จะเดินทางเข้ามาระยะสั้นไม่เกินสัปดาห์ มาตรการคือ การคุมไว้สังเกต โดยจะเช็คอาการก่อนเข้าประเทศ และเมื่อเข้ามาในประเทศเช็คอีกโดยมีแพทย์ตามประกบและมีแผนเดินทางให้ตรวจ และก่อนออกนอกประเทศจะเช็คอีกครั้ง ทั้งนี้ วันที่ 29 มิ.ย. นายกฯ จะเป็นประธานในการประชุมเพื่ออนุมัติมาตรการเพิ่มเติม 5 เรื่อง คือ 1.มาตรการผ่อนคลายเป็นระยะ 5 เช่น อาบ อบ นวด ผับ บาร์ 2.คนเดินทางมาจากต่างประเทศ 3.ขยายการบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือน 4.มาตรการรองรับการศึกษาตามแนวชายแดนที่มีความเสี่ยงการติดเชื้อ และ 5.ขอยกเว้นการยื่น การนั่ง ระยะห่าง 2 เมตร ในขบวนรถ รถไฟฟ้า

2.ชาวเมียนมาติดโควิดหลังเดินทางกลับจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, แนวหน้า

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผยกรณีทางการเมียนมารายงานมีคนไทยเดินทางกลับจากไทยและมาเลเซียติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 23 ราย ว่า 19 ราย คือคนที่อยู่ในสถานที่กักของไทย ส่วนอีก 4 ราย ตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจาก สตม. ไม่พบว่าทั้ง 4 คนผ่านเข้ามาประเทศไทย ซึ่งในส่วนนี้ไม่รู้ว่ามาเลเซียมีการผลักดันคนต่างชาติออกนอกประเทศอย่างไร แต่ปกติไม่ผลักดันเข้าประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศปลายทาง

3.คนไทยป้องกันตัวลดลง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า) สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 5, NBT

-นพ.พลวรรธ วิฑูรกลชิต ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ กล่าวว่า จากการประเมินผ่านระบบไทยชนะ ช่วงแรกที่ประชาชนอยากออกนอกบ้าน พบว่า ทั้งผู้ประกอบการ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีก-ส่ง การจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ และประชาชน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคอย่างเข้มข้น แต่หลังจากผ่านไป 1 เดือน ปรากฏว่าคะแนนตกลงมาก อนาคตถ้ามีต่างชาติเข้ามา กิจกรรมเหล่านี้จะมีคนใช้บริการมากขึ้น จึงขอฝากให้เข้มงวดด้วย ไม่เช่นนั้นหากเปิดประเทศจะกลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดได้

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผจก.360 องศา, แนวหน้า) เว็บไซต์ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์, TNNthailand, xinhuaathai, เดลินิวส์, MCOT, JS100, ผจก.ออนไลน์, สำนักข่าวไทย)

-WHO จัดให้ 11 ประเทศในยุโรปเป็นกลุ่มเสี่ยงใหม่ ได้แก่ อาร์เมเนีย สวีเดน มอลโดวา มาซิโดเนียเหนือ อาเซอร์ไบจาน คาซัคสถาน แอลเบเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา คีร์กีซสถาน ยูเครน และโคโซโว ขณะที่ประเทศเยอรมนี โปแลนด์ สเปน และอิสราเอล เป็นกลุ่มประเทศที่มีมาตรการตอบสนองต่อโรคอย่างรวดเร็ว

-สหรัฐฯ CDC คาดการณ์จำนวนผู้ที่ติดเชื้อในสหรัฐฯ น่าจะมากกว่าตัวเลขยืนยันจากการทางในขณะนี้ 10 เท่า หรือ มากกว่า 20 ล้านคน และหญิงตั้งครรภ์ซึ่งได้รับเชื้อมีความเสี่ยงป่วยหนักกว่าหญิงไม่มีครรภ์ โดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 39,818 ราย ผู้ว่าการรัฐเท็กซัสสั่งระงับแผนผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ด้านนครนิวยอร์กเตรียมเปิดเมืองระยะ 3

ประเด็นข่าว

- **เวียดนาม** นายกรัฐมนตรีเหวียน ซวน ฟุก เผยว่า ยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเฝ้าระวังระดับสูง ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม 352 ราย
- **ลาว** ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นเวลา 74 วันต่อเนื่องกัน แต่ทางการเรียกร้องให้ประชาชนทั่วประเทศยังคงเฝ้าระวังและดำเนินมาตรการป้องกันอย่างต่อเนื่อง
- **เกาหลีใต้** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39 ราย รวมผู้ติดเชื้อ 12,602 ราย
- **อินเดีย** มีผู้ป่วยใหม่ 17,296 ราย ผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 490,401 ราย เสียชีวิตอย่างน้อย 15,301 ราย เพิ่มขึ้น 407 ราย
- **จีน** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 13 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 11 ราย และมาจากต่างประเทศ 2 ราย กรุงปักกิ่งทดลองใช้งานห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจโรคติดเชื้อโคโรนา 19 ที่ถูกจัดตั้งภายในเต็นท์พองลม ณ สนามกีฬาทางตอนใต้ของเมือง
- **สิงคโปร์** ห้ามชาวต่างชาติที่ฝ่าฝืนมาตรการล็อกดาวน์ทำงานในประเทศ
- **ออสเตรเลีย** ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ให้กับประชาชนในเมืองเมลเบิร์น ซึ่งกำลังเป็นจุดเสี่ยงแพร่โรคแห่งใหม่ของประเทศ
- **เม็กซิโก** มีผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2.5 หมื่นราย ติดเชื้อสะสม 2.3 แสนราย การแพร่ระบาดเริ่มตึงกว้างและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายนโยบายการควบคุมโรค
- **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 9,551,987 ราย เสียชีวิต 485,433 ราย รักษาหาย 5,192,379 ราย สหรัฐฯ ติดเชื้อ 2,462,713 ราย เสียชีวิต 124,282 ราย บราซิล ติดเชื้อ 1,192,474 ราย เสียชีวิต 53,874 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 613,994 ราย เสียชีวิต 8,605 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 474,272 ราย เสียชีวิต 14,914 ราย อังกฤษ ติดเชื้อ 306,862 ราย เสียชีวิต 43,081 ราย

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก) สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, ทวีช่อง 3, 9, TNN, Thaipbs, NBT

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานพิธีเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 50 ประจำปี 2563 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.ของทุกปี ณ ศูนย์บริหารสารเสพติดและสิ่งเสพติด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยยาเสพติดให้โทษของกลางที่เผาทำลายมี 25,301 กก. จาก 2,751 คดี มูลค่ากว่า 55,941 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน และกองควบคุมวัตถุเสพติด อย. ร่วมเผาวัตถุออกฤทธิ์ของกลางอีกกว่า 1,187 กก. จาก 724 คดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 จ.ปทุมธานี และ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ร่วมเผาทำลายยาพิษเห็บห่อ บรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการใช้งานยาเสพติดรวม 15 กล่อง โดยกำหนดวันเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางอีกครั้ง 13 ก.ค. 2563 กว่า 8,275 กก. และ 14 ก.ค. 2563 กว่า 8,558 กก.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, thebangkokinsight, thailandplus

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย การแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัย ป้องกันคนหน้าใหม่ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมถึงดูแลกลุ่มผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนให้ลดลง โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี มีการบำบัดยาเสพติดทั้งแบบผู้ป่วยนอก รักษาในรูปแบบกาย จิตสังคมบำบัดแบบไปกลับ ใช้กระบวนการรักษาทางกาย การปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม และแบบผู้ป่วยใน เน้นกระบวนการบำบัดให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้เข้มแข็ง มีครอบครัวเป็นหลักสำคัญ หากพบผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ควรบอกกล่าวถึงผลกระทบที่จะตามมาและรีบพาไปรักษาแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, thailandplus

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระบุว่า กรมฯ ร่วมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านวัตถุเสพติดให้การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่ สตช. รพ.รัฐ และเอกชน กรมราชทัณฑ์ และหน่วยงานเอกชนทั่วประเทศ โดยการตรวจยาเสพติดในตัวอย่างของกลาง และสารเสพติดในปัสสาวะ สนับสนุนชุดทดสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะที่มีมาตรฐานสำหรับตรวจคัดกรองผู้เสพยาเสพติด และดำเนินการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของสารเสพติดชนิดใหม่หรือสารทดแทน หรือการนำยาที่ใช้ในทางการแพทย์ไปใช้ในทางที่ผิด ตั้งแต่ ค.ศ. 2562 – มี.ค. 2563 ได้ตรวจตัวอย่างของกลาง 9,428 ตัวอย่าง ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในปัสสาวะ 4,047 ตัวอย่าง เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ดำเนินคดีและการบำบัดรักษา รวมทั้งสนับสนุนชุดตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ 444,470 การทดสอบ

รพ.รับเงินบริจาค 5%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, mcot)

- นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษา รมว.สธ. ในฐานะประธาน กกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริง 186 รพ.รับเงินบริจาคจากบริษัทฯ 5% กล่าวว่า วันนี้ได้เชิญประธานชมรมรพช./รพท. รพช.มาให้ข้อมูล ถึงมาตรการและแนวทางการรับเงินบริจาค และการใช้จ่ายที่ผ่านมา ซึ่งชมรมต่างๆ แจงว่าได้เรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบหนังสือเวียนของ สธ.ทั้ง 3 ฉบับเกี่ยวกับการใช้เงินบริจาคตามมติ ครม. โดยข้อมูลเหล่านี้ทุกคนแจ้งว่ารับทราบและได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด กรณีปัญหาที่พบเดือน พ.ย. 2562 ต้องไปดูรายละเอียดว่ามาจากสาเหตุใด พร้อมกันนี้ ได้ขอให้พ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. ทำหนังสือถึงรพ.ทุกแห่ง ขอรายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรับเงินบริจาคภายใน 7-10 วัน

สารเคมีทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไทย

- น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรฯ กล่าวถึงกรณีกลุ่มเกษตรกรร้องต่อศาลปกครองว่าได้รับความเดือดร้อนจากการยกเลิกใช้พาราควอตและ

ประเด็นข่าว

คลอรีนไฟรฟอส ยืนยันว่า ก.เกษตรฯ ทำเพื่อความปลอดภัยของเกษตรกร โดยจะส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งทำเพื่อสุขภาพของคนไทยทุกคน นอกจากนี้ ยังเตรียมเสนอแบนไกลโฟเซตซึ่งที่ผ่านมาจำกัดการใช้ในพืชเศรษฐกิจ 6 ชนิด คือ อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด และไม้ผล แต่พบว่าเกษตรกรนำไปใช้ในแปลงพืชอื่นโดยเฉพาะผัก สำหรับการประชาสัมพันธ์ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ....ออกตามความใน พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2563 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 3) ซึ่งดำเนินการโดย อย. มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการแสดงความเห็นเรื่องการเพิ่มรายชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตร 2 ชนิด คือ พาราควอตและคลอรีนไฟรฟอส แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ หากไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใด รวมทั้งการยกเลิกปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRLs) ของ 2 สารนี้ โดยส่งแบบฟอร์มรับฟังการแสดงความคิดเห็นได้ที่ อย. ภายในวันที่ 18 ก.ค.

ข่าวปลอมน้ำดื่มลูกยอผสมขิงรักษามือ-เท้าชา

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-ตามที่มีข้อความเกี่ยวกับน้ำดื่มลูกยอผสมขิงรักษาอาการมือ-เท้าชา ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลบิดเบือน โดยขิงและลูกยอเป็นสมุนไพรสร้อน สามารถช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตได้ดี ใช้ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ แต่ยังไม่พบการศึกษาที่ยืนยันประสิทธิผลในการกินเพื่อรักษาอาการชาปลายมือปลายเท้า และไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากเกินไป

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

